

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ และหาอำนาจการทำนายระหว่างปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ปัจจัยการรับรู้ประโยชน์ของเทคโนโลยีและการสื่อสาร ปัจจัยการรับรู้ความง่ายในการใช้งานของเทคโนโลยีและการสื่อสาร ปัจจัยทัศนคติต่อการใช้งานของเทคโนโลยีและการสื่อสาร ปัจจัยความตั้งใจใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารของผู้สูงอายุ กับพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้สูงอายุ จำนวน 338 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยพัฒนามาจากแบบจำลอง Technology Acceptance Model (TAM) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสถิติทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติวิเคราะห์การถดถอยแบบเชิงชั้น (Hierarchical regression analysis)

ผลการวิจัย

1. ปัจจัยการรับรู้ประโยชน์ของเทคโนโลยีและการสื่อสาร และปัจจัยทัศนคติต่อการใช้งานของเทคโนโลยีและการสื่อสาร มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. ปัจจัยการรับรู้ความง่ายในการใช้งานของเทคโนโลยีและการสื่อสารและปัจจัยความตั้งใจใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารของผู้สูงอายุ มีความสัมพันธ์ทางบวกพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสามารถร่วมทำนายพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารมาใช้ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี โดยสามารถสร้างสมการพยากรณ์ ได้ดังนี้

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน

พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร เพื่อการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ = $.856(\text{การรับรู้ความง่ายในการใช้งานของเทคโนโลยีและการสื่อสาร}) + .615(\text{ความตั้งใจใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารของผู้สูงอายุ})$

ข้อเสนอแนะด้านการวิจัยครั้งต่อไป

ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการทำวิจัยพัฒนารูปแบบการสื่อสารเพื่อการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ในครั้งต่อไป

คำสำคัญ: ผู้สูงอายุ เทคโนโลยีและการสื่อสาร Technology Acceptance Model(TAM)
การดูแลสุขภาพ